

## การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ  
ร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด  
สมาคม และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง  
และพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ได้จัดทำขึ้น เป็นการพิจารณาผลกระทบของ  
บทบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ที่อาจมีผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ ได้รวบรวมประเด็นและนำผลสรุปการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ  
เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อไป

### ๑. ผู้ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง ดังนี้

- ๑.๑ ผู้ประกอบการในรูปแบบบริษัทจำกัด
- ๑.๒ ผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด

### ๒. ผลกระทบที่อาจได้รับจากร่างกฎหมาย

โดยการวิเคราะห์ผลกระทบแยกออกเป็น ๒ ส่วน คือผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบ

#### ส่วนที่ ๑ ผลกระทบเชิงบวก

การแก้ไขดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมและบรรยากาศของการลงทุนประกอบธุรกิจใน  
ในประเทศไทย ที่บริษัทจำกัดสามารถจัดตั้งธุรกิจได้ง่ายขึ้น และมีบทบัญญัติในการคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เป็นไป  
ตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทย อันเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของ  
ประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้จะส่งผลกระทบต่อการประเมินจัดอันดับเรื่องความยาก  
ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก ด้วย

#### ส่วนที่ ๒ ผลกระทบเชิงลบ

บริษัทจำกัดตามกฎหมายนี้มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ บริษัทจำกัดจึงมี  
ภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เช่น ในเรื่องของการต้องจ่ายเงินปันผลภายใน ๑ เดือนนับแต่  
วันที่ที่ประชุมใหญ่หรือกรรมการลงมติ ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะมีความผิดตามกำหนดความผิดเกี่ยวกับ  
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ

### ๓. ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ

การแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครั้งนี้ เป็นการแก้ไขอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งเป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุนบุคคลธรรมดาให้เข้ามาประกอบธุรกิจในรูปบริษัทจำกัดง่ายขึ้น เพิ่มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ และมีมาตรการให้การคุ้มครองผู้ถือหุ้นมากขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพ ยกระดับการแข่งขันของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศ และ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประเมินของประเทศไทยในการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ซึ่งส่งผลดีต่อบรรยากาศในการลงทุนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมต่อไป